



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

มาตรการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

จากการที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) มีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจพื้นฐานครอบคลุมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ หากมีความเติบโตและแข็งแกร่งอย่างเป็นระบบแล้ว ก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 2 มาตรการ คือ มาตรการด้านภาษีอากร และมาตรการสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) โดยในส่วนของมาตรการด้านภาษีอากรมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

1. มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพื่อช่วยลดภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงมีการให้ปรับลดอัตราภาษีสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม เฉพาะกรณีผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่เกิน 5 ล้านบาท และใช้บังคับสำหรับกำไรสุทธิของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป ดังนี้

- ธุรกิจ SMEs ที่มีกำไรสุทธิตั้งแต่ 1 – 1,000,000.- บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
- ธุรกิจ SMEs ที่มีกำไรสุทธิตั้งแต่ 1,000,000 – 3,000,000.-บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25
- ธุรกิจ SMEs ที่มีกำไรสุทธิตั้งแต่ 3,000,001.- ขึ้นไป เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

ในส่วนของธุรกิจ SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ยังคงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ตามปกติ

2. มาตรการให้หักค่าใช้จ่ายในรูปค่าเสื่อมราคาได้เร็วขึ้น

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการลงทุนในทรัพย์สินบางประเภท และมีการกำหนดอัตราการหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานมากขึ้น จึงให้มีการหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ในอัตราพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวต้องมีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดังนี้

- ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กำหนดให้ผู้ประกอบการฯ หักค่าเสื่อมราคาได้ภายในระยะเวลา 3 ปี สำหรับกรณีทั่วไปและหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในปีแรกได้ร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือทยอยหักภายในระยะเวลา 3 ปี ถ้ากรณีที่ผู้ประกอบการหักค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงจะหักในปีแรกเท่ากับร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสำหรับปีที่ 2 และปีที่ 3 จะหักได้อีกปีละร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
- ทรัพย์สินประเภทอาคาร โรงงาน (Plant) กำหนดให้ผู้ประกอบการฯ หักค่าเสื่อมราคาภายในระยะเวลา 20 ปี โดยในปีแรกกำหนดให้หักได้ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
- ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร (Machinery) กำหนดให้ผู้ประกอบการ SMEs หักค่าเสื่อมราคาภายในระยะเวลา 5 ปี โดยในปีแรกกำหนดให้หักได้ร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สิน

3. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC)

โดยที่ VC คือ ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ และนำไปลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต จึงสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจนี้ เพื่อให้ VC เข้าไปร่วมลงทุนระยะยาวในธุรกิจ SMEs ให้มากขึ้น อันเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านเงินทุนให้ SMEs สำหรับมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริม VC ประกอบด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้ที่เป็นเงินปันผลหรือประโยชน์ใดที่ได้จากการโอนหุ้นที่ VC ได้รับและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลและผลประโยชน์จากการโอนหุ้นที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนใน VC โดยมีเงื่อนไขว่า VC ต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน (จำกัด) ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดการเงินทุนในการประกอบกิจการของบริษัทไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท เรียกชำระครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และต้องเรียกชำระทั้งหมดภายใน 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนและต้องลงทุนตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่กำหนด

สำหรับธุรกิจ SMEs ที่ VC เข้าไปลงทุนต้องมีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน รวมทั้งต้องลงทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี ต่อเนื่องกัน และจะลดลงเป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี หาก VC สามารถนำธุรกิจ SMEs ที่ตนร่วมลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด MAI ได้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นางสาวชรีรา หล้าประมุข
วัน เดือน ปี เกิด	4 ธันวาคม 2503
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2527
ประวัติการทำงาน	พ.ศ. 2534 – 2535 นักวิชาการภาษี 3 กองบริหารงานกรมวิชี แบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากร พ.ศ. 2535 – 2536 นักวิชาการสรรพากร 3 สำนักงานสรรพากร จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2536 – 2539 นักวิชาการสรรพากร 4 สำนักงานสรรพากร จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2539 – 2540 นักวิชาการภาษี 5 สำนักงานสรรพากรภาค 7 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน นักวิชาการภาษี 6 ว. สำนักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 1